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รายงานการประชุมผู้นําระดับสูงภาคเอกชน (CEO Forum)  

วันองัคารที ่17 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธิน ีกรุงเทพฯ 

จัดโดย สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สํานักงานส่งเสรมิการจัด

ประชุมและนทิรรศการ 

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งท่ีเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและภาครฐั และสือ่มวลชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมากกว่า 500 คน  

ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายของผู้นําภาครฐัและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย โอกาส 

และส่ิงท้าทายของเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  

ในช่วงกลางวัน สํานักงานส่งเสริมการประชุมและสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้เป็น

เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยผู้อํานวยการ สสปน. ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยใน

ฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติ ซึ่งไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก 

เวิลด์ เอ็กซโป ในปี 2563  

ในช่วงบ่าย เป็นการเสวนาและบรรยายโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนําของโลกที่มีการลงทุนใน

ประเทศไทย ได้แก่ บริษทัมินีแบ บริษัทดาว เคมีคัล บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล และบริษัทเอสซีจี ซึ่งมาร่วม

แลกเปลี่ยนมมุมองและประสบการณ์ด้านการลงทุนในประเทศไทย และความท้าทายในการพัฒนาให้เกิดความ

ย่ังยืนในทางธุรกิจ   

 เนื้อหาการประชมุโดยละเอยีด มดีังนี้  

คํากล่าวต้อนรบัโดย 

นายแพทยว์รรณรัตน ์ชาญนุกลู  

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 ในนามของรัฐบาลไทย นายแพทย์วรรณรตัน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมไดใ้ห้การ

ตอ้นรับแขกผูม้ีเกียรตทิี่เข้าร่วมประชุมสดุยอดผู้นําทุกท่านอย่างอบอุ่น การเชญิเฉพาะสุดยอดผูน้ําในครั้งนี้ได้รวม

เอาบริษัทชั้นนาํจากทั่วโลกมาร่วมหารือถึงการเปลี่ยนแปลงทางการแข่งขันระดับโลกทัง้ด้านภูมิประเทศ ความท้า

ทายและโอกาสในโลกปัจจุบันที่เป็นโลกของการแข่งขันและความไมแ่นน่อน อย่างไรก็ตามเป็นที่แนน่อนว่ามุมมอง
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ที่สร้างสรรค์ที่ได้รับการแบ่งปนัจากการประชุมในครั้งนี้จะช่วยทําให้รัฐบาลไทยทําการผลักดันอย่างจริงจังให้

ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของการเติบโตอย่างย่ังยืน 

 การลงทุนเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย

ได้ดําเนินการอย่างต่อเนือ่งเพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการลงทุนที่น่าดึงดูดของทวีปเอเชีย ด้วยนโยบายการลงทุน

เพ่ือ ”การพฒันาอย่างย่ังยืน”  ใหมท่ี่ถกูกําหนดขึ้นทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการ นโยบายนี้ได้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อสร้าง

ความแข็งแกรง่ต่อการแข่งขนัทางเศรษฐกจิระยะยาวพร้อมด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 

ด้านการลงทุนที่สร้างสรรค ์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และโครงการสิง่แวดลอ้มท่ีเปน็มิตร                     

 ภารกิจของประเทศไทย คือ การสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมติรและรับผดิชอบในทางสังคมตอ่ภาคอตุสาหกรรม

ซึ่งดํารงอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยดี จึงให้มกีารเริ่มใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมขึ้นและส่งเสริมใหผู้้ผลิตมี

รายได้พิเศษจากการขายคาร์บอนเครดิต และการลดภาวะโลกรอ้น โดยเร่ิมจากรถยนต์ประหยัดพลังงานไปสู่

รถยนต์พลังานแสงอาทติย์ ซึง่ประเทศไทยกําลังดําเนินการในส่วนนี้              

จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในครั้งนี้ทําให้เกิดอุปสรรคตอ่ภาคอตุสาหกรรมในบางภาคส่วน 

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคนี้ได้พิสูจนใ์ห้เห็นว่าเป็นเพียงอุปสรรคทีด่ํารงอยู่เพียงระยะสัน้ และผู้ผลติและธุรกิจต่างๆ 

สามารถกลับสูก่ารปฏิบัติการปกติไดใ้นทีสุ่ด ผู้ผลติที่ไม่ไดร้ับผลกระทบและผู้ที่ได้ทําการฟ้ืนฟูแล้วยังคงดําเนินการ

ตามแผนการลงทุนหลังจากท่ีตอ้งหยุดชะงักไประหว่างท่ีเกิดมหาอุทกภัยเมื่อปีทีแ่ล้ว ดังน้ันมาตรการฟื้นฟูต่างๆ 

ของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาแก่บริษัททีไ่ด้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้จะช่วยเรียกความมั่นใจระดับ

นานาชาติให้กลับคืนมา และประเทศไทยจะดํารงความเป็นประเทศปลายทางการลงทุนทีต่้องการในทวีปเอเชยี

ตอ่ไป 

ฯพณฯ โทนี ่ แบลร ์ อดตีนายกรัฐมนตรี และองคมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวเปิดประชุมด้วยหวัข้อ 

“ความเสี่ยงและโอกาสในโลกยคุโลกาภิวฒัน์”   

นายแบลร์กล่าวแสดงความเห็นใจตอ่คนไทยในการเผชญิกับอุทกภัยร้ายแรงครั้งล่าสุด พร้อมท้ังแสดงความชื่นชม

ตอ่รัฐบาลไทยท่ีไม่ใหอุ้ทกภัยครั้งนี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทัง้ยืนยันต่อนานาชาติว่า ประเทศไทยยังคง

เปิดกว้างทางธุรกิจ และทั่วโลกควรมีความเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศไทย  

จากนั้น ได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนเข้าร่วมประชมุ ที่ไดม้โีอกาสสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยตามโครงการ "วันพูด

ภาษาอังกฤษ" และได้กล่าวประโยคตอ้นรับเป็นภาษาไทยในที่ประชุม ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมประชุม 
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นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสผดิพลาดในคราวไปเยือนประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหท้ราบถึง

ความสําคัญของการพูดที่ถูกตอ้ง โดยเฉพาะในฐานะนักการเมือง 

นายแบลร์ได้เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน เพราะปจัจุบันนี้ ประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จ ไม่ได้วัดจากวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิของตนเทา่นั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดใจกว้างต่อผูอ้ื่น ประเทศไทยมี

ข้อได้เปรียบมหาศาลในแง่ของวัฒนธรรม ผู้คน และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีจุดยืนอยูใ่นเศรษฐกิจโลก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นประเทศสําคัญด้านการส่งออก ในขณะที่เศรษฐกจิโลกกําลังเผชญิปัญหาทีม่าจากวิกฤตหนี้

ยุโรปครั้งนี้ เราควรใช้วิกฤตนี้เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับวิธีการที่อาเซียนจะพัฒนาตอ่ไป จากนั้นไดว้ิเคราะห์ปัญหา

หนี้ยุโรปในครัง้นี้ไว้ว่า การแก้ไขวิกฤตในระยะสั้นนี ้ สหภาพยุโรปทั้งหมดตอ้งสนับสนุนเงินสกุลเดียวอย่างมุ่งมัน่ 

100% กองทุนความมั่นคงทางการเงินในยุโรปจะต้องมอีํานาจเดด็ขาด และประเทศในยโุรปตอ้งมีความตั้งใจ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองแมเ้ป็นทางเลือกที่ค่อนข้างยาก ตอ้งมีการปรับแก้ระบบสกลุเงินเดียว เพราะแรกเริม่สกุล

เงินเดียวเกิดจากการต้องการรวมกลุ่มทางการเมือง แต่สหภาพยุโรปเป็นชื่อของการร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็น

สหภาพทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ไมไ่ด้เกิดขึ้นเลยตลอด 10 ปี คือการเมืองที่ไม่ไดอ้ยู่ในแนวเดยีวกัน ตอนนี้ ประเทศต่างๆ

ตอ้งจัดตําแหน่งของตนให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบาก มิฉะนั้นสิง่ที่จะเกดิขึ้น

คือเราจะมีความขัดแย้งระหวา่งคณิตศาสตรใ์นด้านหนึ่งและการเมอืงในอกีด้านหน่ึง และจากประสบการณข์อง

ตนเอง คณติศาสตรช์นะ ฉะน้ันจึงต้องมีการลงมือกระทําอย่างเร่งด่วน ในเวลาเดียวกัน ยุโรปตอ้งยอมรับว่าวิกฤติ

เงินสกุลเดียวนีไ้ด้เร่งให้เกดิความจําเป็นที่จะตอ้งมีการเปลีย่นแปลงในยโุรป พร้อมๆกบัมาตรการระยะสั้นเพือ่เรียก

ความเชื่อมั่นกลับคืน ก็จะต้องมมีาตรการระยะยาวในการปฏิรูปโครงสร้าง ยุโรปกําลังเผชญิความท้าทาย

เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในขณะนี ้ รวมทัง้สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ลักษณะทีส่ําคัญของความท้าทายนี้ คือ

เร่ืองของการเปลี่ยนแปลง ซึง่เป็นผลมาจากแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัตน์ มีการแข่งขันที่รุนแรง เมื่อประเทศ

เจริญรุ่งเรืองขึน้ก็กลับพบว่าตอ้งแข่งขันกับประเทศที่มีค่าจ้างต่ํากว่า และเพ่ือใหทั้นกบัการแข่งขัน ก็จะตอ้งสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลติภัณฑ์ การแข่งขันในวันนี้คือการเปลี่ยนขั้วอํานาจมาทางตะวันออก บุตรชายวัยสิบเอ็ดปีของ

เขาจะเติบโตขึน้มาในปีที่มีภูมิศาสตร์ทางการเมืองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และคนทุกวันนียั้งเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดดอีกด้วย 

การท่ีโลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับประเทศ และรฐับาล เพราะหมายความว่าเราต้อง

เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน และวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน่ ปัญหาคอื การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การ

ทํางานของรัฐบาลเป็นไปอย่างช้าๆ โชคดทีี่พื้นฐานประสบการณ์ 10 ปีของการเปน็นายกรัฐมนตรี ทําให้ได้เหน็
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บทเรียนชดัเจนว่าวิธีการใดใช้ได้ และวิธีการใดใช้ไม่ไดใ้นรัฐบาล สิ่งที่ยากคือการลงมอืปฏิบัติ สิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้

คือ เป็นเรือ่งง่ายท่ีจะให้คําแนะนํามากกว่าที่จะตดัสินใจ มีบทเรียนสําคัญห้าประการทีเ่ขาได้เห็นจากหลายประเทศ

ทั่วโลก 

ประการแรก ประเทศที่ประสบความสําเร็จ จะผสมผสานการเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจทีแ่ข็งแกร่งกับความมุ่งมั่น

เพ่ือผดุงความยุติธรรมทางสงัคมเข้าด้วยกัน เป็นระยะเวลายาวนานที่นักการเมืองคิดว่า พวกเขาต้องคดัค้านกัน

และกัน แต่วันนี้ ทั้งสองฝา่ยต้องไปด้วยกัน หมายความว่าในแง่การดําเนินธุรกิจ เราจําเป็นต้องมีกฎควบคุมที่

เหมาะสม และกฎหมายทีช่ัดเจนอ้างอิงได้ เราจําเป็นตอ้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการดําเนินธุรกิจที่นักลงทุนรู้สกึ

มั่นใจ และนักลงทุนนอกประเทศรู้สึกมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุน เรายังต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานหรือสทิธิพื้นฐานในที่

ทํางาน ตัวอย่างใน สหราชอาณาจักร คือค่าจ้างขั้นต่ําและหลักการทํางานพื้นฐาน การที่ผู้คนเข้าถึงการฝึกอบรม

ทักษะที่มีคุณภาพและระบบสวัสดิการ ช่วยให้คนเหล่านัน้กลับเข้าทํางานได้ มีความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการทํางานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ามุมมองทางการเมืองที่สาม 

ประเทศจะประสบความสําเร็จหากมีความมุง่มั่นทั้งสองประการพรอ้มๆกนั คือ องค์กรและความยุติธรรมทางสังคม  

ประการทีส่องคือตอ้งมีการเปลี่ยนโฉมและปฏิรูประบบสวัสดิการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงรอบตัว

เรา ในมุมมองของเขา ไม่มีระบบสวัสดิการใดได้ผล จนกว่าสมดุลด้านการแจกจ่ายจากภาครัฐจะไดร้ับการดูแลโดย

ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการทีจ่ะจัดหาใหต้นเอง และจนกว่าจะมีการจัดการอย่างมีความยืดหยุ่นและมผีู้

ให้บริการที่แตกต่างกันที่ใหท้างเลือกท่ีแตกต่างได้ ด้วยการใช้นวตักรรมด้านเทคโนโลยสีําหรับผู้บริโภค ในประเทศ

ที่ยังกําลังพัฒนาระบบบริการสวัสดิการ มีคนถามเขาว่า สิ่งที่พวกเขาจะได้รับจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะ

สามารถบรรลรุะบบสวัสดิการสาธารณะอยา่งในประเทศตะวันตกได้หรอืไม่ เขากล่าวว่า คนเหล่านี้ควรถามว่า พวก

เขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากประสบการณข์องเรา เพ่ือจะสามารถหลีกเลี่ยงการทําผิดพลาดเช่นเดียวกับที่เราได้ทํา

มาแล้ว หลักการสําหรับการพัฒนาบริการสาธารณะและสวัสดิการ คือการเข้าใจว่า ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็น

ธรรมได้เคลือ่นเข้าสู่มิตแิห่งความยืดหยุ่นในการผลติที่เน้นทางเลือกแกผู่บ้ริโภคและความหลากหลายไปไกลแล้ว 

ภาครัฐจึงตอ้งปฏิบัติเช่นเดียวกัน บทบาทหน้าที่ของรฐั คือการช่วยให้เกิดการส่งมอบบริการที่มีวิธีการที่ยืดหยุ่นกบั

ผู้ให้บริการทีแ่ตกต่างกันและให้เกิดการใช้วธีิการใหม่ๆให้ได้ดทีี่สดุ 

ประการทีส่าม หากเป็นความจริงท่ีว่า สงัคมประสบความสําเร็จได ้ ก็เนื่องจากรวมความยุติธรรมและองค์กรไว้

ด้วยกัน ทุนมนุษย์และการพัฒนามนุษย์จะเป็นกุญแจสําคัญในอนาคต ความอยุติธรรมท่ียิ่งใหญ่ทีสุ่ดทีม่นุษย์จะ
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ประสบได ้ คือการไร้การศึกษา ของขวัญที่ย่ิงใหญท่ี่สดุจากสังคมท่ีจะมีให้กับคนหนุม่สาว คือการศึกษาที่ด ี สิ่งนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามกฏ แต่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค ์ ถ้าเราตอ้งการส่งมอบองคก์รแห่งอนาคต

ให้แก่คนของเรา เราต้องให้ความรู้คู่กับความคิดในการสรรสร้างนวัตกรรม ซึ่งเชือ่มโยงไปยังตลาดงาน การลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศสามารถช่วยได้ โดยนําทุนทางปัญญาให้กับประเทศต่างๆ  ระบบการศกึษาที่เหมาะสม

สามารถนําความเจริญทางเศรษฐกิจมาให้ได้ในอนาคต ตวัอย่างเช่น ในสหราชอาณาจกัร ในอุตสาหกรรมรถยนต์

และอตุสาหกรรมการบริการทางการเงิน การเปิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อนําทุนทางปัญญาเข้ามา 

ช่วยประเทศให้สร้างอตุสาหกรรมและบริการได้ในอนาคต 

ประการทีส่ี่เพื่อสร้างสังคมทีม่ีการพัฒนาทุนมนุษย์ การยึดเกาะกนัทางสังคมและวัฒนธรรมเปน็สิ่งสําคัญในยคุ

โลกาภิวัตน ์เขาเองใช้เวลามากในตะวันออกกลาง ซึ่งมีการปฏิวัติอยู่ วันนีภั้ยคุกคามความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับการ

นับถือศาสนาและทัศนคติเกี่ยวกับศาสนาในทางผิดๆ  เช่น ถ้าคุณไม่เข้ามานับถือศาสนาของฉัน คุณจะถูกขับไล่ ถ้า

ดูความขดัแย้งในตะวันออกกลาง ไนจีเรียและฟิลิปปินส์ สิ่งที่เกิดขึ้น คือโลกาภิวัตน์ และการเคลือ่นย้ายของคนทัง้

ด้านตัวตนจริงและทางออนไลน์ ผลักดันใหโ้ลกเราแคบลง วัฒนธรรมของการอยู่อาศัยและการทํางานร่วมกับคนอืน่ 

ๆ จะกลายเปน็สิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เกี่ยวกับปัญหาอสิราเอลและปาเลสไตน์ ไม่เพียงแตเ่ป็นปัญหาทางการเมืองขนาด

ใหญ ่ แต่ยังเป็นคําถามทางวัฒนธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีท่ีผู้คนเรียนรูท่ี้จะอยู่กับคนอื่น ๆอย่างสันต ิ เราพบ

ข้อเท็จจริงนี้ เมื่อเราเผชิญปัญหากับไอร์แลนด์ และสามารถจัดการให้เกิดความสมานฉันท์จากขอ้ตกลง Good 

Friday Agreement วันนี้ ทุกคนนั่งเป็นเพ่ือนร่วมงานในรัฐบาล เป็นเรื่องยากท่ีจะปฏิบัติ แต่ส่วนสําคัญคอื ต้องมี

การกําหนดกรอบ ผู้คนตระหนักดีว่าถึงแมพ้วกเขามาจากส่วนที่แตกต่างกันหรือมีภูมหิลังทางศาสนาที่แตกต่างกัน 

พวกเขายังมีเส้นทางข้างหน้าร่วมกันและมีโอกาสทีจ่ะอยู่รว่มกันได้ สิง่ที่แตกต่าง คือการมาอยู่รวมกันในพื้นที่

เดียวกันและตกลงที่จะร่วมแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชนส์ูงสดุตอ่ประเทศและความมั่นคงของประเทศ 

ประการสดุท้าย จากการมองโลกในขณะนี ้ การเมืองในศตวรรษที ่ 21 จะแตกต่างจากการเมืองในศตวรรษที ่ 20 

หลายประการ ในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เรามีแนวโนม้ที่จะมองโลกโดยแบ่งการเมืองออกเป็น ฝ่ายซ้าย

และฝ่ายขวา ความแตกต่างนี้ถือครองแคมเปญการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย แต่เมือ่เขามองไปที่วิถีทาง

ที่โลกจะเปลี่ยนแปลง เขาพบว่า วันนี้ความแตกต่างอยู่ท่ีใจปดิและใจเปิด ในโลกวันนี้ เราจะเห็นอํานาจที่ถกู

ควบคุมจากโลกาภิวัตน์ เราคิดว่าเราถูกคุกคามและตอ้งการที่จะปลดปลอ่ยตัวตนของเราโดยการต่อต้านคนอืน่

หรือไม ่ หรอืคุณเห็นเป็นโอกาสที่ควรคว้าไว้ โดยการเปิดใจ คุณจะได้สังคมที่อยู่รว่มกันได้และสร้างบุคลากรท่ีมี

การศึกษาสําหรับอนาคต เศรษฐกิจจดัการได้ง่ายขึ้นโดยการกีดกันทางการค้าโดนทําลายลง เราจะจดัการปลูกฝัง
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ความรู้สึกของความสําเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร  ก็โดยการสนบัสนุนผู้คนให้เปิดใจ เมือ่คณุ

มองไปที่การเมอืงของยโุรปและสหรัฐอเมรกิาในวันนี้ เราเห็นได้ว่าปัญหาคนเข้าเมอืงเป็นปัญหาใหญ่ 

สหราชอาณาจักรจะไมแ่ข็งแกร่งเท่าน้ีในปัจจุบัน โดยไมไ่ด้ผ่านผลกระทบจากเคล่ือนย้ายคนเข้า ดังนั้นความคิด

เร่ือง การเปิดใจ จึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง 

การประชมุคร้ังนี้ สิ่งสําคัญคอืการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นตอ่ประเทศไทยและอนาคตของประเทศ เพื่อใหโ้ลก

ภายนอกรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสําหรับอนาคตแม้จะมีความยากลําบากนานา ประเทศไทยมีความ

พร้อมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานทีต่ัง้ ลักษณะทางภูมิศาสตร ์ วัฒนธรรม และผู้คน เป็นสถานที่ๆน่าลงทนุ 

เพ่ือประเทศชาติ ผูค้นควรจะละวางความขัดแย้งและคดิถึงโอกาสที่ม ีและสิ่งสําคัญคอื ประเทศไทยควรภูมิใจในสิ่ง

ที่เกิดขึ้น ภูมใิจในสิ่งที่เป็นอยู่ และส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต เขาเชือ่มัน่ว่าจุดหมายของประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน

ความสําเร็จ 

ช่วงถามตอบ 

ถาม สิ่งที่น่าสนใจมอียู่สองประเด็น คือ ความสําคัญของระบบสกุลเงินเดียวและระบบสวัสดิการท่ีสมดุล กับ ความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผมอยากจะทราบเหตุผลที่สหราชอาณาจักรไม่เข้าร่วมเงินสกุลยูโรใน

ขณะนั้น และสหราชอาณาจักรจะเข้าร่วมด้วยหรือไมใ่นอนาคต 

ตอบ สาเหตุทีเ่ราไม่ร่วมระบบเงินสกุลเดียว เพราะในแง่การเมืองในขณะนั้น แม้เป็นความคิดทีด่ีแต่เศรษฐกิจตอ้ง

ถูกตอ้งเสียก่อน ขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในระยะยาว อนาคตของสหราชอาณาจักรขึ้นอยูกั่บยุโรป จีนมี

ประชากรมากกว่าสหราชอาณาจักรร้อยละ 25 และ อินเดีย ร้อยละ20 เพื่อจะมบีทบาทในโลก เราต้องเป็น

พันธมิตรกับคนอื่นๆ  พันธมิตรของสหราชอาณาจักรทีช่ดัเจนคอื อเมรกิาและยุโรป ซึ่งเราตอ้งรักษาความสัมพันธ์

ให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ ถ้าระบบเงินสกุลยูโรมีการแก้ไข สหราชอาณาจกัรซึ่งเป็นพันธมิตรกับยุโรป ยังเปิดโอกาส

ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม แต่ ถ้าไม่มกีารแก้ไขใดๆเกดิขึ้น เราน่าจะมีบทบาทหลักในการปรับโครงสร้างยุโรปตาม

พื้นฐานความถูกตอ้ง ทําให้เศรษฐกิจถูกตอ้งเสียก่อน แล้วการเมืองจะตามมาเอง ในระยะสั้น สหราชอาณาจักรจะ

ไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนในด้านสกุลเงิน ในระยะยาว ยุโรปกบัสหราชอาณาจักรจะเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน 

ถาม ผมเห็นวา่ท่านสนใจด้านการศึกษา ท่านคิดว่าการศึกษาแบบไหน หรืออาชีพอะไรที่ท่านจะแนะนําให้เด็กๆ 

และทําไม 
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ตอบ สิ่งท่ีคุณตอ้งทํา คือ เดก็ๆควรไดร้ับพื้นฐานการศึกษาที่ครอบคลุม พ้ืนฐานตอ้งถูกตอ้งเสียก่อน และผมคิดว่า

วิทยาศาตร์และวิศวะมีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ผมเสียใจอย่างมาก คือผมไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์

อย่างจริงจัง เป็นเรื่องคอ่นข้างอนัตรายท่ีประเทศอย่างเราๆผลิตนักศึกษาศลิปะมากมายแต่มีนักศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์นอ้ยมาก เราควรทําให้สมดลุ 

ถาม ประเทศไทยจะทําอย่างไรจึงจะยังคงเป็นผู้นําในเวทีอาเซียน และในเอเซียได ้

ตอบ ผมพบวา่เป็นเรื่องง่ายที่จะให้คําแนะนํามากกว่าลงมือปฏิบัต ิ เร่ืองสําคัญ คือประเทศไทยตอ้งมีการปรองดอง

ทางการเมือง มีมาตรการมากมายในการทําข้อตกลงเพ่ือใหส้ังคมและธุรกิจของประเทศรุ่งเรอืง สําหรับ

บุคคลภายนอก ถ้าคุณต้องการทําธุรกิจที่นี่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายมาก โลกควรจะรู้ถึงสิ่งนี้ ว่าถึงแม้

ประเทศไทยจะมีการขดัแย้งทางการเมืองแต่คุณไดพ้ยายามแก้ปัญหา  สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคอื คุณตอ้งการให้เกิด

ธุรกิจที่น่ี และตอ้งการให้บุคคลภายนอกมาที่นี่ สําหรับนักลงทุนต่างชาต ิการที่พวกเขารู้จักประเทศไทยมากขึ้นจะ

ทําให้พวกเขาสบายใจขึ้น มีโอกาสมหาศาลในโลก เมือ่มีวิกฤตมีเงินเป็นล้านล้านดอลลาร์รออยู่จากประเทศต่างๆ

ทั่วโลก ประเทศไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจนอกประเทศ ผูค้นจําเป็นต้องรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิด

กว้างทางธุรกิจ ผู้คนสามารถมาที่นี่และเจริญเติบโต นี่เปน็ข้อความเดียวที่สําคัญทีสุ่ด  

ถาม มาตรการที่รัฐบาลควรจะใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ตอบ : สิ่งทีผ่มเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล เกีย่วกับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐบาลก็คือ 

รัฐบาลมแีนวโน้มที่จะเคลือ่นตัวช้า น่ันคือเหตุผลท่ีการปฏิรูปของรัฐบาลเป็นสิ่งที่สาํคัญ ภาคเอกชนมีการ

เปลี่ยนแปลงเพราะอยูใ่นตลาด หากอดตีนายกรัฐมนตรทีี่ชนะเลอืกตั้งในปี 1945 กลับมายังสหราชอาณาจักรใน

ปัจจุบัน ท่านคงจะพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดยกเว้นรัฐบาล รัฐบาลจําเป็นต้องค้นหาวธีิการใหม่ในการ

ทํางานและใหค้วามร่วมมือกบัภาคเอกชน เราจะตอ้งทําให้แนใ่จว่า รัฐบาลมีกลไกการเปลี่ยนแปลงที่มี

ประสทิธิภาพในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงนั้นๆให้กับประชาชน 

คําปราศรัย : แผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

จาก พณฯ กิตติรัตน ์ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุแห่งประเทศไทย 
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เมื่อมีการจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 45 ปีทีแ่ล้ว นับเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากของรัฐบาล เป็น

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายที่ย่ิงใหญ ่จากประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กพึ่งพาภาคการเกษตร และตกอยู่ในภาวะ

ประชากรว่างงานสูง  รัฐบาลได้เร่ิมการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเสนอสทิธิพิเศษให้กับนักลงทุนทั้งหมดทั่วโลกที่จะ

มาลงทุนในประเทศไทย รัฐบาลพยายามนําเสนออตุสาหกรรมที่ใชแ้รงงานมาก ย่ิงแรงงานมากเท่าไหร่ย่ิงดี ซึ่งสร้าง

งานได้มากและ นับเป็นความสําเร็จในช่วง 3 ทศวรรษทีผ่่านมา และในช่วง 3 ทศวรรษนี้เองทีโ่รงงานอุตสาหกรรม

มากมายตั้งฐานผลติขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทยยงัคงประสบกับการขาดดลุการค้าและขาดดลุ

บัญชีเดินสะพดั  ก่อนป ีพ.ศ.2540 ประเทศไทยได้รับความเดือดร้อนจากการขาดดลุบัญชีเดินสะพดั 8% เป็นเวลา 

3 ปีตดิตอ่กัน ซึ่งนําไปสู่การปฏิวัติอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยการประกาศลอยตวัค่าเงินบาท และ เมื่ออตัรา

แลกเปลี่ยนถูกตอ้ง ประเทศไทยจึงสามารถยืนหยัดอยู่ได ้ณจุดนีใ้นปัจจุบัน 

วันน้ี ถือเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนถ่ายที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขึ้นอยู่กับ

การส่งออกมากกว่าร้อยละ 73 เป็นอีกขั้นตอนของการทําให้เกดิการสมดลุ ประเทศไทยไม่มีปัญหาการว่างงาน 

ประเทศไทยเจริญเติบโตสู่การเป็นสังคมที่มกีารจ้างงานสูง เพราะมีการจ้างแรงงานนับล้านๆคน 

คําถามคือ ประเทศไทยจะยังเติบโตตอ่ไปในสภาพแวดลอ้มนี้หรือไม่ และในอนาคตประเทศไทยจะเปน็อย่างไร 

คําตอบคือ เราอยากเห็นคนของเรามีคุณภาพชีวิตที่เติบโตเท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิที่ดีขึ้น  มี

ประสทิธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกดิความมั่งคั่ง คําพูดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรฐับาล อธิบายถึง

สาเหตุและวิธีการที่ทําไมรัฐบาลจึงพยายามปรับปรุงค่าจ้างขั้นต่ํา กําหนดราคาสินคา้และโภคภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่เป็นธรรม และดําเนินนโยบายต่างๆด้านนี้  ไม่ว่าจะเกดิอุทกภัยคร้ังนีห้รือไม ่ น่ีเป็นทิศทางที่ถูกต้อง รัฐบาลจะไม่

หันเหไปจากนี้เพราะผลจากมหาอุทกภัย วิกฤตครั้งนี้เปิดโอกาสใหเ้รา ทําให้เรามีโอกาสที่จะกระโดดเข้าสู่การ

ลงทุนเพื่อสร้างสถานท่ีที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ประเทศไทยพร้อมสําหรบัอนาคต เราจะทําให้ดท่ีีสดุในระยะเวลา

อันสั้น ทําให้ประเทศไทยจะเป็นสถานที่ทีด่ขีึ้น รับมอืกับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และธรรมชาติได ้

คณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานของรัฐจะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อสร้างมาตรฐานใหมใ่ห้กับประเทศไทย 

 

คําปราศรัยพเิศษ เร่ือง ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอนาคตแห่งประเทศไทย     

โดย  ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสรา้งอนาคตประเทศ (กยอ.) 
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 ประเทศไทยมแีผนว่าจะทําอะไรใน 5-10 ปีข้างหน้า และไดรั้บอนมุัตจิากคณะรฐัมนตรี ในการฟ้ืนฟู และ

ช่วยเหลอืการสร้างอนาคตแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คดิว่าจะสร้างอนาคตของประเทศ

อย่างไร ความเสียหายจากน้ําท่วมครั้งนี้มหาศาล ทั้งภาคเกษตร การท่องเที่ยว อตุสาหกรรม ซึ่งปรากฏอยู่ใน

หนังสือพิมพ์ทัง้ไทยและต่างประเทศเผยแพร่ไปทั่วโลก สิ่งที่ตอ้งทําสําหรับปัญหาน้ําท่วม คือ การสร้างความมั่นใจ

ให้กับคนไทยและทั่วโลก ดังนั้น วันแรกท่ีได้รับแต่งตั้ง ดร.จึงประกาศว่า ปี พ.ศ.2555 น้ําตอ้งไม่ท่วมอย่างปีที่ผ่าน

มาอีก เนือ่งจากเห็นข้อบกพร่องท่ีสามารถแก้ไขได้ภายใน 6-7 เดอืน ประการแรก คือ ไม่มีระบบบริหารน้ําที่มี

ประสทิธิภาพ โดยปกตแิล้ว หน่วยราชการที่เกี่ยวกับน้ําจะมีทศันคติในการหาและเก็บน้ําให้เกษตรกร โรงงาน และ

ผู้บริโภค ส่วนงานระบายน้ําไม่อยู่ในทัศนคติของระบบราชการ ซึ่งตอ้งเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ตอ้ง มี single 

command unit เมื่อมีวิกฤติ นายกรฐัมนตรตี้องเป็นประธาน เพราะทีผ่่านมา ไมม่ีเอกภาพในการตัดสินใจระบาย

น้ํา อีกเรือ่งหน่ึง คือ โครงการพระราชดํารนิั้นสมบูรณ์ โดยเฉพาะภาคตะวันออกของกรุงเทพฯ ส่วนด้านตะวันตก

อาจมีปัญหา เพราะฝั่งธนบุรีเป็นสวนและทีน่าผสมกัน มทีั้งคลองธรรมชาตแิละคลองขุด จึงควบคุมลําบาก ดังนั้น 

ตอ้งซอ่มแซมคคูลอง ประตูน้าํ คันกั้นน้ําท่ีได้ทําแล้วตั้งแต ่2527 เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน สําหรับเร่ืองการรุกล้ํา

ลําคลอง เราควรผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตของประเทศสาํหรับในระยะยาว ซึ่งในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา 

พรรคการเมืองต่างๆ ให้ความสําคัญกับการเมืองมากกว่าการพัฒนาประเทศ เคร่ืองอํานวยความสะดวกจึงถูกใช้

เต็มที ่อาท ิทา่เรือมาบตาพตุ แหลมฉบัง สุวรรณภูมิ รถไฟรางกว้าง 1 เมตรซึ่งล้าสมยั ประเทศเพือ่นบ้านวางแผน

ลงทุนรถไฟความเร็วสูง ระบบรางราคาถูกท่ีสุดสําหรับการขนส่งตอ้งพัฒนาขึ้นใหม่ ตอ้งถือว่าระบบรางเหมือนทาง

หลวง สร้างให้รถไฟวิ่งฟรี ส่วนรถไฟใตด้นิ จะทําอโุมงค์ให้ แล้วให้เอกชนเดินรถ ศูนย์กลางของโลกได้เปลี่ยนไป 

อเมริกากําลังลง เช่นเดียวกับยุโรปที่เศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากการทํา single currency unit ดังนั้น เอเชียจะเปน็

หัวรถจักรของโลกในศตวรรษหน้า และรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงที่พม่าเปิดโอกาสอย่างใหญ่หลวงสําหรับไทย กลุ่ม

อินโดจีนพรอ้มเดินไปข้างหน้าร่วมกับอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อดร.มโีอกาสพบรัฐมนตรีญี่ปุ่น ท่านเอ่ยถงึ

โครงการทวาย ประเทศจีนพูดโครงการรถไฟปักก่ิง – สิงคโปร์ ซึ่งตดักันที่ไทย เราตอ้งใชโ้อกาสนี้ใหเ้ป็นประโยชน์

กับประเทศเราและเพื่อนบ้าน ค่าแรงของเราสูงขึ้น ปัญหาเพ่ิมค่าแรงขั้นต่าํจะมีมากขึ้น ดังนั้น การช่วยพัฒนาเพ่ือน

บ้านเป็นเรื่องถูกตอ้ง อตุสาหกรรมที่ไทยตอ้งย้ายไปอยู่ประเทศเพือ่นบา้น แล้วส่งชิน้ส่วนกลับมาที่ไทย จากนัน้ 

ส่งออกนอก ดงันั้น ตอ้งแก้ไขปัญหาน้ําท่วม  

โครงการป้องกนับรรเทาน้ําท่วมระยะยาว แบ่งไทยเป็น 3 ตอน คอื ปากน้ําโพธิ์ (โครงการปลูกป่า หรอืโครงการ

แก้มลิง) ซึ่งจากปากน้ํามาถึงจังหวัดชัยนาททางเดินน้ําไม่พอตอ้งสร้างเพิ่ม เช่น น. สายใหม่ หรือ water channel 
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(ทางเดินน้ํา) หรือทางน้ําท่วม (floodway) และควรใหม้ีส่วนร่วมของประชาชนในทกุขั้น เมือ่น้ํามา แบ่งเป็น 3 

ส่วน ทางตะวนัออกไหลลงทะเลทีค่ลองประเวศและคลองด่าน ทางทิศตะวันตกทีแ่มน่้ําท่าจีน มีเขื่อนป่าสักชลสทิธิ์ 

และกรุงเทพฯ ซึ่งอาจใช้เงินมากถึง 350,000 ล้านบาท 

 การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก การทีศู่นย์เศรษฐกิจโลกย้ายมาเอเชีย จึงต้องพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค และเรามีสิทธ์ิเป็นหัวเรือใหญ่ สิ่งแรกทีส่ร้างความมั่นใจ คือ ไปลอนดอน พบนายกรัฐมนตรีและ

ประกันของยุโรป พวกเขาตอ้งการทราบว่าเราจะแก้ไขเรือ่งน้ําท่วมอย่างไร ไปญี่ปุ่น เพ่ือพูดใหอ้งค์กรต่างๆ เข้าใจ

ว่า เราจะถอืโอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานของไทยทุกอย่าง ทัง้โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา และสาธารณสุข ตอ้งการ

เห็นไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใตแ้ละคู่ค้าสําคัญของจีนและอินเดีย รวมทั้งรัสเซียและยโุรป

ตะวันออก และรักษาตลาดในยุโรปตะวันตกและอเมริกา  

 นอกจากมีความคิดและเทคโนโลยแีล้ว ประเทศไทยยังมีงบประมาณที่จะทําให้เป็นจริงได้ เพราะประเทศ

ไทยเกินดุลการค้าและบัญชีเดินสะพดัมาเกือบ 15 ปี มีทนุสํารองกว่าแสนล้านบาท ซึง่ถือเป็นอันดับที่ 17 ของโลก 

และสภาพคลอ่งในตลาดยังมีมาก อย่างไรก็ตาม เราจะระดมทุนในประเทศเป็นหลักเว้นแตทุ่นต่างประเทศทีม่ี

เง่ือนไขที่เรารบัได้และอาจใช้ทุนนี้มาทําอย่างอื่นเพื่อความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพ ส่วนทุนหลัก (major 

fund)ไทยอยู่ในฐานะทีส่ามารถทําได้เอง อนัดับแรก คือ การขอคืนหนีแ้บงก์ชาติ อันดบั 2 ไทยมีกองทุนวายุภักดิ์ที่

ระดมทุนจากประชาชน และขอซื้อหุ้นจากกระทรวงการคลัง ดังนั้น ปตท. และการบินไทย จะหลุดจากการเปน็

รัฐวิสาหกิจ และหลุดจากการเป็นหน้ีสาธารณะ ขณะเดยีวกัน ต้องรกัษาวินัยทางการคลัง จะบริหารเศรษฐกิจ

ผิดพลาดอีกไมไ่ด้ ขณะนี้ทวปียุโรปกําลังแย่ ประเทศไทยจะตั้งรับอย่างไร สัดส่วนการค้ากับยุโรปลดลงจาก 20 

เหลือ 12% แต่เรามโีอกาสเพราะเอเชียกําลังจะเป็นหัวรถจักรของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยมีเงินและมีสติปัญญา 

แตท่ี่ขาดอยูอ่ย่างเดียวคือ เสถียรภาพของรัฐบาล ผมเชือ่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในรฐับาลของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ 

นโยบายการสร้างอนาคตของชาติ เมือ่เรามโีอกาสเราตอ้งตามจีนได้ทัน 

 

คําปราศัยจาก พณฯ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ  

เลขาธกิารสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด ) 

ในหวัข้อ การลงทนุจากต่างประเทศ และโอกาสสําหรบัประเทศไทย 
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ผู้เชี่ยวชาญและผูแ้ทนจากรฐับาลทุกท่านจะตอ้งโน้มน้าวตวัท่านเองเสียก่อนว่าอนาคตนัน้มีอยู่สําหรับประเทศไทย 

และจะทําอย่างไรให้อนาคตเป็นปัจจุบันและเกิดขึ้นไดจ้ริง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะตอ้งทําให้

ประชาชนเชือ่มั่นในแนวทางที่ประชาชนสามารถสนับสนนุสิ่งที่เป็นอยูด่ว้ยการลงมือทํา บีโอไอได้พยายามอย่าง

ที่สุดที่จะประเมินตนเองแต่ระยะเวลาได้เกนิกําหนดมานาน             การประเมินตนเองโดยเริ่มต้นจากการ

ประชมุวานนี้เป็นสิ่งท่ีดีเยี่ยมทางด้านคุณค่า และหากว่าแผนน้ีจะถูกรักษาไว้เช่นเดียวกับแผนอื่นๆ ก็ไม่ควรถูกใช้

ร่วมกับแผนปฏิบัติการเนื่องจากแผนปฏิบัติการต่างๆ และโครงการนั้นตอ้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ

ของรัฐ ในขณะเดียวกันบีโอไอสามารถส่งเสริมกระบวนการส่งออกอาหารไทยไปต่างประเทศและหาตลาดที่จะ

รองรับ นอกจากนี้ยังสามารถทําให้นักลงทนุเชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทย 

อย่างไรก็ตามคุณภาพพื้นฐานของอาหารไทย เช่น ความปลอดภัยนั้นตอ้งขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                     

  

บีโอไอสามารถให้สัญญาอย่างจริงจังแก่นักลงทุนทั้งหลายทีจ่ะทําความฝันให้เป็นจริงในเรื่องหลักเกณฑด์้านภาษี 

อย่างไรก็ตามจะต้องมีการโนม้น้าวกระทรวงการคลังว่าหลักเกณฑ์นี้จะไม่เป็นการทําให้เสียรายรับจากเรื่องภาษี 

และจะเป็นการลงทุนเพ่ือท่ีประเทศจะสามารถได้รับภาษีเงินได้มากข้ึนในอนาคต ดังนั้นบีโอไอจงึต้องเจรจากับ

กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อทาํการค้นคว้าและการพัฒนาการลงทุนท่ีตรงกับความต้องการของประเทศ และต้องมี

แนวคิดทีช่ดัเจนในแนวทางทีจ่ะมุ่งไป ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโดยไม่ว่าอะไรกต็ามท่ีประเทศกําลังดําเนินการใน

ปัจจุบันจะตอ้งทําให้นักลงทุน หน่วยงานรัฐ และประชาชนทกุคนเชือ่มั่นว่านี่คือความพยายามร่วมกัน                     

  

นอกจากนี้ บีโอไอสามารถทาํได้หลายประการเพื่อท่ีจะนาํเสนอภาพลักษณ์ของประเทศไทยตอ่ต่างประเทศ แต่หาก

ภาพลักษณ์เหล่านี้ไม่ได้รับการทําให้เป็นรูปธรรมในแง่ของเนื้อหาและการปฏิบัติ ข้อบังคับก็จะไม่เป็นผลสําเร็จ เรา

จําเป็นต้องรับประกันได้ว่าความเร่งด่วนของโครงการต่างๆ ที่จะจดัการเพื่อป้องกันอทุกภัยจะถูกดําเนินการตามที่

คาดไว้ของรฐับาลไทย ซึ่งพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เห็นถึงวิธีการท่ีเป็นจริง และครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่ประเทศ

ไทยได้รับความเดอืดร้อนจากอุทกภัยคร้ังใหญ่ ซึ่งอาจเรยีกได้ว่ามหาอทุกภัยหรือการทําลายล้าง อย่างไรก็ตามหาก

มีครั้งที่สองคงตอ้งเรียกว่าภัยพิบัติที่สมบูรณแ์บบอย่างแท้จริง และจะเปน็ภัยพิบัติที่ไมม่ีทางบรรเทาลงได้ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ไม่ควรให้เกดิขึ้นอย่างยิ่ง และทั้งหมดนีก็้ไม่สามารถจูงใจไดด้้วยเพียงวิธีการเท่านั้น                     
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ประเทศไทยกําลังดําเนินการเปลี่ยนโครงสรา้งใหม่ที่มีความยาก และการปรับเปลี่ยนในช่วงวิกฤตซึ่งไม่ใช่เฉพาะ

ระดับประเทศแต่หมายถึงระดับโลกซึ่งองคก์ารอังค์ถดัเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ ขณะนี้เปน็ช่วงของการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยซึ่งบางสิ่งบางอย่างจะเกดิขึน้และเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นประเทศไทยจะติดอยู่กับการ

เป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางตลอดไป ถ้าหากประเทศไทยยิ่งตดิอยู่ท่ีรายได้ระดบักลางนานเท่าไร สถานภาพ

รายได้กลางก็จะย่ิงเสื่อมลงไดง่้ายเท่านั้น ดังนั้นการเริ่มแผน 5 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทนุเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะใน

ระดับโลกนั้นมปัีญหาต่างๆ สิ่งที่ไมค่าดคิด การเปลีย่นแปลง และความผันผวนในเรื่องราคา รวมถึงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตรา ดังน้ันสิ่งแรกที่ควรรู้คือการฟื้นฟูนัน้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งและทกุๆ คนพยายามท่ีจะทําให้เกิด

กระบวนการฟื้นฟูที่เป็นจริงแตอ่าจจะไม่เกิดขึ้นโดยง่าย และการค้าระหว่างประเทศได้เติบโตไปไกลเกินกว่าที่จะ

ชดเชยตอ่ความสูญเสียที่เกดิขึ้นในปี 2552 ในขณะนั้นมูลค่าระดับโลกของการค้าระหว่างประเทศนั้นเกินปริมาณ

สูงสุดกอ่นวิกฤตที่เกดิขึ้นในป ี2551  

การลงทุนได้ลืน่ไหลสู่จดุสูงสดุในป ี2550 ที่ 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรฐั เมือ่ปลายปีทีผ่่านมาการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศพุง่ขึ้นถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ กระบวนการฟื้นฟูการลงทุนกําลังดําเนินการด้วยความคืบหน้าโดย

มีการคาดคะเนล่วงหน้าไว้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอาจจะกาํลังเติบโตแตอ่าจจะพุ่งขึ้นเพียง 1.5 ถึง 

1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อมองดูสถานการณ์รอบๆโลกปัจจุบัน การขึ้นถึงยอด 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรฐั เป็น

สิ่งที่ยากมากในปี 2555 เนื่องจากสถานการณ์ทางการลงทุนนั้นมีความยากลําบาก การดําเนินการต่างๆ ในการ

ควบรวมกิจการยังมีชอ่งโหวอ่ยู่และเหล่าผูใ้ห้ทุนรายเดิมและนักลงทุนยังไม่ตอ้งการที่จะขยายการลงทุน ดังนั้นการ

ลงทุนใหม่กําลงัจะมาจากเขตที่ไม่ใช่เขตการลงทุนเดิม ซึ่งนักลงทุนเหล่านี้จะมาจากประเทศกําลังพัฒนาหรือ

ประเทศที่เกิดใหม่ เช่น ประเทศจีน อินเดีย บราซิล อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทยซึง่ประเมินค่าได้

มากกว่าร้อยละ 50 ของการเติบโตระดับโลก ทวีปยุโรปเติบโตรอ้ยละ 0.2 และสหรัฐอเมริกาเติบโตร้อยละ 2 

ในขณะที่ประเทศเกิดใหม่จะเติบโตท่ีอตัรารอ้ยละ 6  ถึง 6.5 ในปี 2555 เพราะฉะนั้นแผนการของรูปแบบการ

ลงทุนกําลังเปลี่ยนแปลง                                                                                                                  

 ขณะนีส้ามารถเห็นได้ว่ามีการคิดค้นใหม่ๆ  ขึน้ในด้านนโยบาย เช่น นโยบายที่เข้มงวดในนโยบายการลงทุน 

การประชมุสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (องค์ถดั) องคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา (โอซดีซีี) และองค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ที่รักษาแนวทางและการคา้ในเรื่องการลงทุนซึ่งสามารถ

กลายเป็นข้อจํากัดมากขึ้น เมื่อสองสามปีท่ีผ่านมาประเทศไทยได้พบกับมาตรการต่างๆ ทีจํ่ากัดมากขึ้นในเรื่อง

การค้าซึ่งถูกขบัเคลื่อนโดยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ขอ้กังวลของการลงทุนคือทรัพยากรธรรมชาติ
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พื้นฐาน อตุสาหกรรมบางส่วนได้รับการดแูลมากขึ้นเรือ่ยๆ โดยนโยบายแทรกแซงจากรัฐบาล ในละตินอเมริกา

รัฐบาลกําลังมบีทบาทท่ีมุ่งมัน่เพื่อจะแนะแนว ชี้นํา และแทรกแซงว่าการลงทุนจะถกูดําเนินการอย่างไร ซึ่งเป็น

ความท้าท้ายว่าในด้านผลประโยชน์ควรจะได้รับการจัดการใหม่เช่นกัน นอกจากนี้เรายังได้เห็นการลงทุนในดา้น

การเกษตร ซึ่งการอนุญาตใหม้ีการลงทุนภาคเอกชนในด้านการเกษตรไมใ่ช่เรือ่งง่าย แม้ว่าองค์กรสหประชาชาตจิะ

สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนอย่างเตม็ที ่ และยังคงตอ้งการผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารมากเท่ากับท่ีตอ้งจัดการกบั

ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหาร ซึ่งปัญหาการขาดแคลนอาหารนั้นตอ้งได้รับการจัดการเพราะมีประชากร 1 ล้าน

คนที่อยู่ในสภาพการขาดแคลนอาหาร มีประชาชนที่เข้านอนด้วยความหิวโหยทุกคืน ดงัน้ันการลงทุนระดับชาตินั้น

ยังไม่เพียงพอจึงมีความต้องการการลงทุนจากภาคเอกชนด้วย  

อย่างไรก็ตามการลงทุนภาคเอกชนในภาคเกษตรเป็นเรือ่งออ่นไหวมากเพราะตอ้งจดัการกับเร่ืองที่ดนิ ความเป็น

เจ้าของ การใช้ทีด่ิน คนพ้ืนเมือง พืชต่างๆ และการยดึครองทีด่ิน โดยมีบางประเทศที่ลงทุนในด้านแลกเปลี่ยน

ค้าขายที่ดิน เช่น ประเทศแอฟริกา นอกจากนี้การแทรงแซงของรฐับาลที่จะเข้าไปสู่เขตการลงทุน ซึ่งจะสามารถ

เห็นได้มากข้ึนเรื่อยๆ จากการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เป็นเขตลงทุนที่ยั่งยืน การลงทุนสีเขยีว เศรษฐกิจสี

เขียว ผลติภัณฑ์จากพลังงานทดแทน ผลติภัณฑ์คาร์บอนต่ํา และการลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้

ถูกสั่งการจากประชาชนเสมอไปแต่มาจากรัฐบาล ดังนัน้ควรให้ความสําคัญกับแนวคิดเหล่าน้ีอย่างมากในเรื่องเขต

การลงทุน นโยบายที่แข็งกร้าวเรื่องการลงทุน ความตอ้งการด้านสิ่งแวดลอ้มและเขตภูมิศาสตรใ์หม่ และควร

ทํางานร่วมกับนักลงทุนใหมใ่ห้มากขึ้น ประเทศไทยตอ้งจัดการกับแนวความคิดระหว่างประเทศที่มอียู่หลากหลาย 

จึงสําคัญมากทีป่ระเทศไทยตอ้งก้าวไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงและก้าวออกมาพร้อมกับความพยายามที่มีโครงสร้าง

แท้จริงเพื่อทําให้เกิดความแตกต่าง เพราะธุรกิจในรูปแบบปกตินั้นใช้ไม่ได้กับประเทศไทยและจะล้าสมัยไปในอกีไม่

นาน ดังนั้นประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีค่าแรงต่ําเพื่อดึงดูดนักลงทุนอีกตอ่ไป                     

  

ประเทศไทยไมส่ามารถจัดการเพื่อใหทุ้กอย่างโดยไม่คิดมลูค่าเพ่ือชักจูงเหล่านักลงทุนใหม้าลงทุนในประเทศไทย 

แต่จะตอ้งทําให้ดีกว่านี้และผนัตัวเองเข้าสูต่ลาดกลุม่เฉพาะ ซึ่งประเทศไทยจะไม่เป็นเพียงที่ท่ีมีแรงงานหนาแน่นแต่

จะเป็นศูนย์กลางที่ซึ่งมีการสร้างสรรค์ทุกๆ กิจกรรม และที่กล่าวมาเป็นบางอย่างที่บีโอไอไดด้ําเนินการแล้วอย่างดี

และเห็นไดจ้ากรายงาน ซึ่งมีแนวคิดทั้งหมด 5 ประการ คือ   
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1. ความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นประเด็นหลักในขณะนี้ขององค์การสหประชาชาติ ถึงแม้จะไม่ถึงขั้น

วิกฤตแต่เป็นเรือ่งที่เกิดขึ้นตลอดอยู่ตลอดเวลาเพราะมีประชากรหนึ่งล้านคนที่ขาดแคลนอาหาร ดังนั้นประเทศไทย

สามารถผลติอาหารให้แกโ่ลกได้หากสามารถเพิ่มผลผลติและดําเนินการตามแนวมาตรฐานสากล (มาตรฐานเรือ่ง

ความปลอดภัยในอาหาร) เพื่อทําใหต้ลาดของไทยยังคงอยู่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สิ่งที่ประเทศไทยสามารถ

ผลติได้ ในเรือ่งของกระบวนการผลติ การบรรจุหีบห่อ ความปลอดภัยและความมมีาตรฐาน ประเทศไทยตอ้ง

ผสมผสานเทคโนโลยีของต่างประเทศและทอ้งถิ่นเพื่อทําให้การผลติก้าวไปข้างหน้า โดยทางสถิติในเรือ่งของการ

เคลื่อนไหวและการลงทุนจากต่างประเทศ ภาคการเกษตรไมใ่ช่ภาคท่ีน่าดึงดดูที่สดุในประเทศไทย ในทางตรงกนั

ข้ามธุรกิจท่ีประสบความสําเรจ็ที่สดุ คือ ธุรกิจด้านปโิตรเคม ี รถยนต์และอิเล็กทรอนกิส์จึงถึงเวลาท่ีตอ้งคิดให้ไกล

และเพิ่มมูลค่าขึ้น         

2. ตั้งแต่การประชุมว่าด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่กรุงริโอ เดอ จานโีร ในปี 2534 องค์การสหประชาชาติ

ได้พยายามทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงจําเป็นตอ้งฝึกฝนในเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน และทบทวน

ใหมอ่ีกคร้ังสําหรับคนรุ่นถัดไป เพราะคนเหล่านั้นไม่สามารถบริโภคอาหารทั้งหมดท่ีมอียู่บนโลกใบนีไ้ด้ อย่างไรก็

ตาม 20 ปีถดัมาผลลัพธ์ไมเ่ป็นที่น่าพอใจเท่าไรนัก เพราะขณะนีโ้ลกได้ก้าวไปข้างหน้า และหลายๆ ประเทศ

ตอ้งการนําเอาภาษีคาร์บอน และการเก็บภาษีทางเศรษฐกิจมาใช ้ ซึ่งไม่ได้เปน็การส่งเสริมการลงทุนระหวา่ง

ประเทศเนือ่งจากบางมาตรการนั้นขัดกับหลักเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ เมื่อบางประเทศดําเนนิการด้านภาษี

คาร์บอนทีช่ายแดน จึงยากทีจ่ะแยกว่าเป็นผลติภัณฑ์ที่ไมส่ะอาดและไดรั้บการผลติมาไม่สะอาดอย่างไรเนื่องจากไม่

สามารถวัดไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดังนั้นจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจสีเขียวและการค้าระหว่างประเทศขึ้น 

อย่างไรก็ตามน่าจะมีขอ้ตกลงที่แตกต่างเกิดขึ้นเพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจสีเขยีวเพื่อไม่ให้เปน็อุปสรรคตอ่การขยาย

การค้า แต่ในขณะนี้เมือ่ใดก็ตามที่ประเทศต่างๆ กําลังผลิตเอธานอลกจ็ะกลายเป็นประเด็นขดัแย้งขึ้นเนื่องจากขัด

กับการค้าเสรี และขอ้พิพาทนี้ได้ถูกนําขึ้นสูอ่งค์การการค้าโลก ซึ่งพยายามให้เงินอดุหนนุแก่การใช้พลงังานทดแทน 

แตใ่นทางปฏิบัติด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วมักจะไมเ่ป็นเช่นนี้เสมอไป                                                                  

 3. ประเทศไทยควรทําธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการใช้ชีวิต เพราะประชาชนดูแลสุขภาพ มีเวลาว่างและ

การศึกษาของตนเองมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมหลายๆ ภาคเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเทีย่ว

เพ่ือสุขภาพ  ประเทศไทยพยายามส่งเสริมอตุสาหกรรมที่สร้างสรรคซ์ึ่งองค์การอังคถ์ัดได้เริ่มต้นความคิดนี้ขึ้นเมือ่ 

20 ปีท่ีผ่านมา ขณะนี้เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ได้ถูกนํามาปฏิบัติใช้ทั่วโลก และความคิดนี้เป็นความคิดที่ประเทศ

ไทยสามารถส่งเสริมให้เกดิขึ้นได้ เช่น ในเรื่องความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ความบันเทงิ งานสร้าง
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ภาพเคลื่อนไหวและงานเชิงสถาปัตยกรรม และในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรม

เช่นเดียวกับกรงุอิสตันบูลที่เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอยู่ขณะนี ้ เพราะอสิตันบลูเปน็สะพานเชือ่มระหว่างทวีป

เอเชียและทวีปยุโรป                                                                                                           

 4. การส่งเสริมให้เกดิการลงทุนใน Non-equity mode ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนใหม่ท่ีเกี่ยวกับการ

เปิดแฟรนไชสแ์ละการทําสญัญา การปันผลประโยชน ์และการบริหารจดัการสญัญา และขณะนี้ธุรกิจทางด้านไอที 

กระบวนการผลิต และการจดัจ้างบุคคลภายนอกเป็นพื้นที่ใหมท่ี่ประเทศไทยสามารถลงทุนโดยตรงได้ ในเรือ่งของ

บรรษัทข้ามชาติที่ประเทศไทยตอ้งเข้าร่วมทุนนั้น ปัจจุบันมีบรรษัทข้ามชาติใหมท่ี่มาจากประเทศเกดิใหม่ ทําให้มี

พื้นที่มากมายที่ประเทศไทยสามารถทํางานเพื่อทําให้ตนเองเป็นที่ดึงดดูสําหรับประเทศเกิดใหม่เหล่านี้ ซึ่งอาจจะ

เป็นการร่วมลงทุนในพื้นท่ีระดับกลางของการผลิต ขณะนี้การค้าระหว่างประเทศเกิดใหม่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในสาม

ของการค้าโลกและกําลังขยายออกไป ประเทศไทยจะตอ้งจริงจังกับสิ่งที่ได้รับฟังจากการประชมุครัง้นี้ เพราะการ

ประชมุครั้งนี้ได้กล่าวถึงความตอ้งการที่จะยกระดับทางดา้นทักษะและมีภาคอตุสาหกรรมหลายส่วนยินดีที่จะ

ช่วยเหลอืรัฐบาลไทย นอกจากนี้ทักษะพ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ตอ้งการเป็นอย่างย่ิง และประเทศไทยต้องพิจารณาเรื่องโลจิ

สติกร่วมด้วย ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่วิกฤตทางการเงินของเอเชียในปี 2541 ประเทศไทยไม่ได้กลับคืน

สู่แนวทางปกตขิองการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หลังจากวิกฤตนี้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากร้อย

ละ 10 เหลอืเพียงร้อยละ 5 ของการลงทนุ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรลงทุนให้มากขึน้ ดังท่ีดร. วีระพงษ์ได้กล่าวไว้

ว่าโครงสร้างพื้นฐานของชานชาลาและท่าเรือส่วนใหญ่จะลา้สมัยอย่างรวดเร็ว หากประเทศไทยตอ้งการที่จะ

เชื่อมตอ่และแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลักดันประเทศให้เป็นศนูย์กลางก็จะตอ้งมีการลงทุนในเรื่องของ

โครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว                                                                                                         

  

5. เรื่องความตอ้งการด้านแรงงาน ซึ่งควรจะได้รับการแปรเปลี่ยนให้เป็นการปฏิบัตโิดยหน่วยงานทุก

หน่วยงานของรัฐบาลที่คอยสนับสนุน ซึ่งจะทําให้นักลงทุนยังคงอยู่กับประเทศไทยไปอกีนานโดยที่นักลงทุน

เหล่านั้นจะไมถู่กทอดท้ิง 

คําปราศรัยจาก พณฯ ดร.สริุนทร ์พศิสวุรรณ เลขาธกิารอาเซียน  

ในหวัข้อ เศรษฐกิจอาเซียน: ความหมายต่อประเทศไทย 
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ในฐานะเลขาธิการขององค์กรใหญข่้ามชาต ิ เช่น ดร.ศุภชัยและผม   เราได้เห็นมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศทั่วโลก 

และเราเชือ่ว่าคนไทยมีความสามารถและสมควรได้รับสิ่งที่ดีทีส่ดุและเพลิดเพลินกับความเป็นเลิศที่ชมุชนทั่วโลกมี 

อย่างไรก็ตาม การประชมุครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างความมั่นใจ  เราไม่ได้จัดการประชมุครั้งนี้เพื่อให้ทั่วโลกยังคงความ

เชื่อมั่นในตัวเรา แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชือ่มั่นของเราเอง เกี่ยวกับตัวเราเองและเกี่ยวกับทุกสิง่ที่เราทํา ที่

สมควรท่ีจะไดร้ับการยอมรับ นี่เป็นความท้าทายที่ย่ิงใหญ ่ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้สือ่สารกันในกลุม่อาเซียน หากประเทศไทยสามารถส่งเสรมิคุณภาพและความสามารถ

ด้านทรัพยากรในขอบเขตความสามารถทางการใช้ภาษาองักฤษ  เป็นที่คาดว่าความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50  ศักยภาพในการแข่งขัน คือ การมศีักยภาพในการสื่อสาร  อาเซียนน้ันเป็นที่

น่าดึงดดูในการลงทุน ในขณะที่ทั่วโลกมีการเจริญเติบโตต่าํด้านการลงทนุจากต่างประเทศ อาเซียนมกีารลงทุนจาก

ต่างประเทศมากขึ้นกว่าสองเท่า จาก 3.7 หมื่นล้านเหรียญสหรฐัในปี 2009 เป็น 7.8 หมื่นล้านเหรยีญสหรฐัในปี 

2010 ซึ่งส่วนใหญ่ไปที่สิงคโปร์และมาเลเซีย  จาก 7.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนี้  ร้อยละ68-70 เป็นการลงทุนใน

ภาคบริการ, การศึกษา, สุขภาพ, การท่องเที่ยว, การก่อสร้าง, การสื่อสารโทรคมนาคมและโลจิสติก ซึ่งหมายความ

ว่าประชากรอาเซียนมีการเจริญเติบโต  ชนชั้นกลางมีการเจริญเติบโต และกําลังซือ้มกีารเจริญเติบโต ประชากรใน

อาเซียนเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาเซียนเป็นตลาดท่ีมีการเตบิโตและขยายตัว  

สํานักงานส่งเสริมการลงทุน และภาคเอกชน รวมถึงชาวต่างชาตทิี่ธุรกิจในประเทศไทยตอ้งคํานึงถึงโครงสร้างภูมิ

ทัศน์โดยรวมของอาเซียนที่มผีู้บริโภคราว 600 ล้านคน เศรษฐศาสตร์เป็นการบูรณาการมากขึ้น การกีดกันทาง

การค้าลดลง บางคนอาจกล่าวว่า ไม่มีการกีดกันด้านภาษีเพิ่มมากขึ้น แตผู่้นําของทุกชาตติอ้งรับทราบเรื่องนี้  หาก

คุณเลือกที่จะลดการกดีกันในการลงทุนด้านใด อาเซียนท้ังหมดที่เหลอืต้องได้รับแจ้ง  

บทเรียนที่ได้จากสหภาพยุโรป คือการเป็นบูรณาการมากขึ้น ตอ้งเป็นการบูรณาการอย่างชาญฉลาด เป็นท่ีรู้กันดีว่า 

การบูรณาการนํามาซึ่งโอกาสมากมาย แต่ก็พ่วงด้วยปัญหา ประเทศจะตอ้งมีวิจารณญาน ระมดัระวัง ละเอียด และ 

รอบคอบ  อาเซียนเป็นตลาดที่น่าดึงดดู มเีงินสะพัด 2 ล้านล้านเหรียญสหรฐัอันเป็น GDP รวม ประเทศในกลุม่

อาเซียนทําการค้ากันเองมากขึ้น แตต่ัวเลขยังคงต่ํา ในขณะท่ีกลุ่มนาฟตา , เม็กซโิก, สหรัฐและแคนาดาค้าขายกัน 

ร้อยละ 48-50 สหภาพยุโรป ร้อยละ 65-68 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 25 สําหรับการ

สร้างชุมชนทางเศรษฐกิจ อาเซียนจําเป็นตอ้งขยายตัวเลขนี้ ถ้าประเทศไทยเชือ่มั่นตนเอง ก็ควรต้องเชื่อมั่นที่ตั้ง
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และสภาพแวดล้อมรอบประเทศ  ภาคเอกชน ท้ังขนาดกลางขนาดเล็กควรหาลู่ทางการลงทุนข้ามพรมแดนใน

ประเทศอาเซียนอื่น ๆ นี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถสร้างงานและรายได้ให้มากขึ้น 

GDP ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นรายได้มาจากตา่งประเทศ ซึง่คล้ายกับเกาหลีใต้และหลายประเทศในยโุรป ประเทศ

เหล่านี้มีการเตบิโตของเศรษฐกิจภายนอก ประชากร 65 ล้านคนในประเทศไทยเปรยีบเทียบกับ 600 ล้านใน

อาเซียน กับทรัพยากรท่ีไดเ้ปรียบและเอกลักษณ์ของเศรษฐกิจภายในอาเซียน จะดีกว่ามากที่ประเทศไทยจะทํา

การตลาดอาเซยีนแทนที่จะจํากัดอยูแ่ต ่ภายในประเทศ 

บริษัทข้ามชาตแิละบริษัทนานาชาติทั่วโลกกําลังย้ายสํานักงานใหญ่ประจําภูมิภาคมาอยู่ในอาเซียน เช่นสิงคโปร์, 

มาเลเซีย, ไทย, และทีอ่ื่น ๆ สาเหตุเป็นเพราะพวกเขาเชือ่ในศกัยภาพของอาเซียน หากประเทศไทยตอ้งการที่จะ

ดึงดดูความสนใจของบริษัทฯเหล่านี้ ประเทศไทยจะตอ้งแสดงให้เหน็ว่ามีความเชื่อมั่นในขอบเขตขนาดใหญ่ของ

อาเซียน ที่จะเริ่มเป็นแบบบูรณาการมากขึ้น และกลายเป็นหน่ึงเดียว เชือ่ว่าถ้าประเทศไทยยังคงที่จะสนับสนุนให้

ภาคเอกชนทําธุรกิจข้ามพรมแดน ธนาคารในประเทศควรสนับสนุนการขยายตัวของธรุกิจเหล่านี้เช่นกัน 

มีบริษัทผลิตรถยนต์รายหนึ่ง ได้กล่าวถึงประโยชน์อย่างมากมายที่ได้รับจากการรวมตัวของอาเซียนและเขตการค้า

เสรี เพราะมีการส่งออกมากขึ้น นี่มิได้เป็นเพียงการสร้างความเชื่อมั่น แต่เป็นการประมาณการความเชื่อมัน่ 

อาเซียนได้กลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการเจริญเติบโต อาเซียนตอ้งการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว และตอ้งให้แน่ใจว่า

โครงสร้างพื้นฐานสามารถเชือ่มตอ่เราเข้าด้วยกันได้  เพ่ือให้เราสามารถเคลือ่นย้ายสินค้าและผูค้น ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการโดยไม่ตอ้งเคลื่อนย้านตนเอง 

หากประเทศไทยเอาจริงในเรื่องนี้ ก็จะตอ้งใสท่รัพยากรทั้งหมด ก่อร่างใหม่และปฏิรูปนโยบายเพื่อให้บรรจบกับ

องค์กรขนาดใหญ่ของภูมิภาคซึ่งก็คือภูมิภาคอาเซียน เราตอ้งมองไปในอนาคต เชือ่มัน่ในวิสัยทัศนแ์ละร่วมมอืร่วม

ใจเพื่อแนวคิดประชาคมอาเซียน และเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้นจากการกีดกันทางการค้า เพ่ือท่ีจะได้รับผลใน

ระยะยาวจากการเปิดการค้าเสรี หากอาเซยีนตอ้งการมีสว่นร่วมในเวทีโลก จะต้องมีการปรับในจุดนี ้

มีเขตเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มเปดิตัวมากขึ้น เช่น สปป.ลาว กัมพูชาและพม่า ประเทศเหล่านี้มีศักยภาพโอกาสและ

ทรัพยากร แต่ประเทศเหลา่นี้จะตอ้งเรียนรู้ที่จะพดูภาษาเดียวกันกับตลาดโลก จะต้องทําทุกอยา่งที่เอื้อตอ่ความ

พร้อมและเปิดตัวเพื่อดึงดดูการลงทุนจากตา่งประเทศ แนน่อนว่าบางประเทสไดล้งมือทําแล้ว รวมถึงประเทศไทย 
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ประเทศไทยจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขและการปฏิรูปเพ่ือใหม้ีส่วนร่วมในการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาค 

พวกเราหลายคนมีความไม่แน่ใจว่ามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะเปิดเสรีระหว่างกันจริงหรือไม่ ผูน้ําประเทศต่าง

ตระหนักดีว่าในโลกของการแข่งขัน ทางเดียวที่จะประสบความสําเรจ็คือการรวมตวักันอย่างมีประสทิธิภาพและ

เคลื่อนไปสูอ่นาคตร่วมกัน 

การประชุมชว่งบ่าย 

การเสวนา ช่วงบ่าย 

ผู้รว่มเสวนา : 

นาย แพท ดอวส์ัน ประธานภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท Dow Chemical สหรัฐอเมริกา 

นาย โยชิฮสิะ ไคนุมะ ผูแ้ทนประธานกรรมการ ประธานและซีอีโอบรษิัท Minebea จํากัด ประเทศญี่ปุน่ 

นายกานต์ ตระกูลฮนุ ประธานและซีอีโอของเอสซีจ ี ประเทศไทย 

ผู้ดําเนนิการเสวนา : ดร. ณรงค์ชัย อคัรเสรณ ี กรรมการสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ

คําถามที่ 1: ความผันผวนของโลกในประเดน็ใดที่มีความสาํคัญสูงสดุตอ่กลยุทธ์ของบริษัท 

นาย กานต ์ 

เรามีวิกฤตการณ์หลายแห่งในโลกและสดุท้ายคือวิกฤตทางการเงินจากสหรัฐอเมริกา เรายังไม่ได้คิดว่าผลกระทบน้ี

จะส่งผลกระทบต่อยโูรโซน แต ่ 29% ของรายได้ของ SCG มาจากการส่งออกและเราส่งออกถึง 110 ประเทศทั่ว

โลกรวมทั้งยุโรป ในช่วงไม่กีเ่ดือนที่ผ่านมาเราส่งออกสินค้าไปยังยุโรปและถูกส่งกลับ ตอนนี้ เราจึงมีความกังวล

อย่างมากเกี่ยวกับสถานะการณ์เศรษฐกิจในยุโรป 

ความคิดเกี่ยวกับเงินสกุลเดยีวจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับอาเซียน เศรษฐกิจอิตาลีได้รับผลที่เลวร้ายเพราะต้อง

แข่งขันกับเยอรมนี  ในอดตีประเทศต่างๆจะทําการลดค่าเงินของตนเมื่อเผชญิปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้

กลับมาแข่งขันได้อกีครั้ง 
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ภูมิศาสตร์การเมืองทั่วทุกภูมภิาคก็ก่อให้เกดิความกังวล ปีล่าสุดเรามีการประชมุและวางแผนที่จะมปีระชมุหนึ่งวัน

ในบาห์เรน แต่เกิดเรือ่งอาหรับ สปริง (การปฎิวัติอาหรบั)ขึ้นมาเสียก่อน เราจึงได้ยกเลิกการเดินทาง ตอนนี้เรา

กังวลเกี่ยวกับอิหร่าน เรายงักังวลเกี่ยวกับสถานะการณใ์นเกาหลีเหนือในภูมิภาคของเราอีกด้วย นอกเหนอืจากนี้ 

เรายังกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และไทย ตอ้งมีการ

เตรียมความพร้อมและสร้างความย่ังยืนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นคําตอบทั้งหมดของปัญหาเหล่าน้ี 

นายไคนูมะ 

เราได้ประสบกบัเหตุการณ์ผันผวนต่างๆจริงๆเมือ่ปีที่แล้วจากสึนามิในญี่ปุ่น บริษัทของเราเริ่มต้นด้วยการผลติตลับ

ลูกปืน(bearings)ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นผลติภัณฑ์หลักของเรา เรายังผลติมอเตอรข์นาดเล็ก ปีล่าสดุ ราคาอะไหล่

ชิ้นส่วนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสิบคร้ังใน 6 เดอืน นี่คือเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นกบัเรา นอกจากนี้ เงินสกุลเยน

ของญี่ปุ่นกแ็ขง็ขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรงสาํหรับเรา เราส่งออกสินค้าไปยังประเทศตา่งๆท่ัวโลก ในเดือนตลุาคม

บริษัทประสบกับน้ําท่วมใหญ่ในไทย เราถกูล้อมรอบด้วยสถานการณ์ทีม่ีความผันผวนอยูต่ลอดเวลา 

นายดอวส์ัน 

เรามีโรงงานอยู่ในโซมะ 40 กิโลเมตรจากฟูกุชิมา เราโชคดีที่ทีต่ั้งโรงงานอยู่สูงพอที่จะพ้นจากคลื่นสนึามิครั้งที่สอง 

แต่น่าเสียดายที่คนทีอ่าศัยอยู่รอบ ๆ เราเสียชีวิต เราไดท้ําการฝึกอบรมและมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับความปลอดภัย

อยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับคนของเราในช่วงภัยพิบัติคือการที่พวกเขาได้กลับมาดําเนินการได้อีกคร้ัง 5 

เดือนตอ่มา เรามีสิ่งเอือ้อํานวยความสะดวกที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากภัยพิบัต ิ

ในขณะเดียวกันเรายังเห็นวิธีท่ีเราสามารถชว่ยเมืองโซมะได้ เน่ืองจากผูอ้ยู่อาศัยส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ เราสร้างศูนย์

ชุมชนสําหรับผูสู้งอายุโดยได้รบัความร่วมมือจาก โซมะและผู้ว่าฯ  เราพยายามปรับปรุงพื้นท่ีให้ดีขึ้นในระยะเวลา

สั้น ๆ เพือ่ให้คนในชุมชนๆไดม้ีทีอ่ยูอ่าศยัและที่สังสรรค์ชุมชนนี้เป็นชมุชนทีอ่ยู่กับเรามาหลายปี มันเป็นความ

รับผิดชอบของเราต่อชุมชน และเป็นการคนืทุนให้กับสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยของความยั่งยืน เป็นเรื่องเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มที่เรามตีอ่ชมุชนของเรา 

ความเปลี่ยนแปลงของโลกมมีาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ มีเรื่องของการขาดความเชื่อมั่นทีเ่กิดจากปัญหา

หนี้เสียของธนาคาร ปัจจัยหนึ่งคือการเชือ่มตอ่กันของโลกวันนี้ เพื่อตอบสนองตอ่ความเปลี่ยนแปลงของโลก เราให้

ความสําคัญต่องานที่มีความหลากหลายในแง่ของการลงทนุระยะยาว 
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คําถามที ่2 บริษัทมีวิธีการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร  

นายดอวส์ัน 

ดาว เคมิคอล มีแนวคิดคล้ายกับบริษัทส่วนใหญ่ เมือ่พิจารณาถึงคุณค่าของบริษัทในเรือ่งความรับผดิชอบ

ตอ่สังคมจะเหน็ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและโลกที่เราอาศัยอยู่ บริษทันาํถ้อยคําเหล่านี้ไปใช้

กับผู้ถือหุ้น นกัลงทุนและพนักงาน การปกป้องโลกที่เราอาศัยอยู่ถอืเป็นคุณค่าหลักทีบ่ริษัทให้ความสําคัญ 

เราต้องมีความรับผิดชอบตอ่สังคม เศรษฐกิจและชุมชน บริษัทได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย

กลุ่ม  เอ็นจโีอ หน่วยงานรัฐบาล ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญ  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาเพ่ือตอ้งการนําเอามุมมองจากบุคคลภายนอกและความคดิเหน็

เกี่ยวกับแผนงานของบริษัท คณะที่ปรึกษาชุดนี้ไดใ้ห้คําแนะนําบริษัทเรือ่งสิ่งแวดลอ้มและความรับผดิชอบ

ตอ่สังคม และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม เช่น ขณะนี ้

เราอยู่ในโลกท่ีมีความผันผวนด้านพลังงาน วันน้ี บริษัทลงทุนไปหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ด้านพลังงาน 

นอกจากนั้น คณะที่ปรึกษายังได้ให้แนวทางด้านนโยบายพลังงานแก่บริษัทเมือ่ 20 ปีที่ผ่านมาว่า บริษัท

ควรพิจารณาธุรกิจเกี่ยวกับเร่ืองไฮโดรคาร์บอน พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน ตลอด

ระยะเวลากว่า 20 ปี บรษิทัใช้เงินลงทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรฐัเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต โดยเน้น

ปรับปรุงในเรื่องของการประหยัดพลังงาน จาก 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐที่เราลงทนุไป เราได้ประหยดั

พลังงานคิดเป็นเงินถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

นายไคนูมะ 

 

บริษัทนําทฤษฎี KA ซึ่งหมายถึงการทํางานตามหลักพระสตูรของศาสนาพุทธ คํานี้จึงหมายถึงการทํางานที่

มุ่งเน้นเรื่องในระยะยาวหรือความยั่งยืน ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นส่วนใหญใ่ช้เวลาในการตดัสินใจนานแต่พวกเรา

มักคิดถึงผลลัพธ์ที่จะเกดิขึ้นในระยะยาว ในญี่ปุ่นมีบริษัทหลายแห่งที่มอีายุมากกว่าศตวรรษ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าการบริหารแบบญี่ปุ่นเป็นการนําทฤษฎี KA มาใช้ในวิธีการบริหาร  
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บิรษัทวางนโยบาย KA ไว้ 5 ข้อและตั้งเป้าหมาย KA ไว้ 3 ขอ้ ซึ่งมีการใช้มานานกว่า 20 ปี ข้อแรกคือ

บริษัทตอ้งเป็นบริษัทที่พนักงานทุกคนภูมิใจที่ได้เข้ามาทํางาน ข้อสองคือการได้รับความไว้วางใจและรักษา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ ข้อสามคอืรับผิดชอบตอ่ความคาดหวังของผู้ถอืหุ้น ขอ้สี่คอืให้ความสําคัญ

กับชุมชนทอ้งถิ่น และขอ้สดุท้ายคือการมสีว่นร่วมกับสังคมโลก เป้าหมาย KA 3 ข้อ คือต้องบรรลุยอดขาย

และและผลกําไรที่เพ่ิมขึ้น และบริหารงานตามทฤษฎ ีKA อย่างโปร่งใส  

 

ในช่วงมหาอทุกภัย พนักงานชาวไทยไดช้ว่ยกันสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริษัท ผู้บริหารและพนักงานต่าง

มองว่าบริษัทเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการดําเนนิธุรกิจ

ของบริษัท 

นาย กานต ์

 

หลังจากวิกฤตการณ์ในเอเชีย บริษัทส่วนใหญ่ได้รับบทเรียนแสนสาหสั ในปี 2540 แอสซีจีประสบกบัหนี้ที่

เกิดจากค่าเงินดอลล่าร ์บริษทัตอ้งขาดทุนถงึ 4-5 พันล้านเหรียญสหรฐัในธุรกิจร่วมทุน หนี้ของแอสซจีีคิด

เป็น 5% ของประเทศไทย ด้วยเหตุการณน์ี้บริษัทจึงตดัสินใจขายธุรกจิกว่า 60 บริษัทเพ่ือผันเป็นเงินสด

กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ  และนํามาชาํระหนี้ บริษัทผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้มาไดอ้ย่างปลอดภัย และ

ในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2541 บรษิัทเตรียมพร้อมเป็นอย่างด ี และสามารถรักษาเงินสดไดใ้นช่วง

ไตรมาส 4 ของปี 2541 และมีเงินสดส่วนเกินถึง 1 พันลา้นเหรียญสหรฐั  ในช่วงท่ีดท่ีีสุด บริษทัมีเงนิสด

ส่วนเกินถึง 2 พันล้านเหรียญสหรฐั  แอสซีจีอาจมีเงินสดมากกว่าธนาคารในสหรฐัอเมริกาหรอืยุโรปบาง

แห่ง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไดส้อนให้เราปรับตัว  

แอสซีจกํีาลังขยายไปที่เอเชีย และบริษทัได้กําหนดวิสยัทัศน์อย่างชดัเจนว่าต้องการเป็นผู้นําในธุรกิจที่

สร้างความยั่งยืนภายในปี 2558 บริษทักําลังขยายกิจการจากประเทศไทยเพราะได้เล็งเห็นโอกาสใน

อาเซียน ขณะนี้บริษัทมีสินทรัพย์กว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรฐั และในจํานวนนี้            สินทรัพย์ 

12% หรอื 1,400 ล้านเหรียญสหรฐัอยู่นอกประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทมีพนักงานกว่า 7,000 คนท่ี

ทํางานอยู่ต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็น 20% ของจํานวนพนักงานทั้งหมด เพือ่ลดปัญหาที่เกดิจากการ

เปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างย่ังยืนถือเป็นหัวใจสําคัญ เมื่อประสบปญัหาในช่วงภัยธรรมชาติ บริษทัท่ีมี

ความย่ังยืนต้องใช้ทรัพยากรอย่างระมดัระวัง มีประสิทธภิาพและเกดิประโยชนส์ูงสดุ บริษัททีต่้องการเน้น
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เรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืนควรมีการใช้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง ในช่วงอุทกภัย แอสซีจีไดใ้ชแ้ผนการ

บริหารความตอ่เนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

ความเสี่ยง การใชแ้ผนนี้ทาํให้บริษัทสามารถช่วยลูกค้า บริษัททีอ่ยู่ในห่วงโซอุ่ปทาน พนักงานและ

สาธารณะได ้ 

คําถามที่ 3 

3.1 เพื่อให้บริษัทไทยและต่างชาติดําเนินการอย่างย่ังยืนได้ในประเทศไทย เราตอ้งชว่ยเหลือบริษัทเหล่านี้อย่างไร
บ้าง 

 

 

นายดอวส์ัน 

ประเทศไทยเป็นหัวจักรสําคญัของเอเชียและเรามคีวามมัน่ใจในไทย บริษัทจึงนําเทคโนโลยทีี่ดทีี่สดุมายังประเทศ
ไทยเพื่อแข่งขนักับประเทศอืน่ๆ และเติบโตอย่างยั่งยืน เรามีผลติภัณฑท์ี่แตกต่างกัน เช่นยานยนต,์ เครื่องใช้ไฟฟ้า, 
อตุสาหกรรมเตียงและเก้าอี้ เทคโนโลยทีี่เรานํามาก่อให้เกดิขยะน้อยลงรอ้ยละ 75 -- 80 เมื่อทําการผลติ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยใีหมท่ี่คิดค้นโดย Dow และ บริษัท BASF มนัอาจฟังดูแปลกเพราะว่า Dow และ บริษัท BASF เป็น
คู่แข่งกัน แต่นี่เป็นพ้ืนที่เดยีวที่เราทํางานร่วมกันในด้านเทคโนโลยีเพือ่ลดการปลอ่ยคาร์บอนในกระบวนการผลติ 
เมื่อคดิถึงประเทศไทย คุณตอ้งนําเทคโนโลยีที่ดีทีส่ดุเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในแง่มุมมองเศรษฐกิจและการพัฒนา
อย่างย่ังยืน สิ่งสําคัญอีกประการ คือการร่วมมือกัน เราโชคดีท่ีได้เป็นบรษัิท ร่วมทุนกบัเครือซิเมนต์ไทยและ Dow 
ซึ่งนําไปสู่รูปแบบธุรกิจที่ย่ังยืน แต่เราตอ้งมองไปนอกเหนือจากปโิตรเคมี จะต้องมีการทํางานร่วมกันกับรัฐบาล
อย่างใกลช้ดิเพื่อกําหนดนโยบายที่เหมาะสม เป็นสิ่งท่ีดทีี่จะมองหาวิธีที่จะ ผสมผสานนวัตกรรมเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆ
ที่เราสามารถเพิ่มมูลค่าใหกั้บประเทศไทยได ้ สุดท้ายวิธีที่เราสามารถสร้างอนาคตที่ยัง่ยืนได้ที่นี่ก็คือการลงทุนกับ
คนและการฝึกอบรม ตอนนี้เราเริ่มท่ีจะส่งพนักงานที่มีประสบการณ์ไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพ่ือดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ฯ ซึ่งยังช่วยให้เกดิการเชื่อมตอ่ระหว่างกัน ให้พวกเขามีโอกาสทีจ่ะเติบโตและมสี่วนในองค์กรของเรา 

3.2 BOI ส่งเสริมเรื่องการใช้เทคโนโลยีทีด่ีทีสุ่ดและการอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม แตต่อ้งใช้เงินจํานวนมาก ประเทศไทย
มีทุนมากพอจะใช้เทคโนโลยสีีเขียวที่ดทีี่สดุหรือไม?่ 

นาย กานต ์ 
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ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยตอ้งขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนของหว่งโซ่คุณค่า ประเทศเราตอ้งลงทุนเพิ่มด้านวิจัยและ
พัฒนา อย่าง SCG ลงทุนในการวิจัยและพฒันามากขึ้น รวมทั้งผลติภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้ม เราผนวกการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนเข้าไว้ในการดําเนินธุรกิจของเรา ในปพี.ศ .2552 เราออกผลติภัณฑ์ private label โดยใชต้ราสินค้า SCG 
Eco-Value และตั้งเป้าทํารายได้ 1 ใน 3 ของบริษัท เพือ่ให้บรรลุจดุมุง่หมาย เราต้องใช้เทคโนโลย ี ความมุ่งมั่น 
และต้ังใจ ในปี 2547 เราเป็นบริษัทแรกที่นํานโยบายจดัซือ้จัดจ้างที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม และยังมีการขนส่งที่
คํานึงถึงสิ่งแวดลอ้มด้วย โดยฝึกอบรมคนขับรถกว่า 2,300 คนให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ ในขณะเดียวกนั 
ราคาของสินคา้ก็ต้องสมเหตสุมผลด้วย 

3.3 ประเทศไทยตอ้งทําอย่างไรเพ่ือบรรลุนโยบายอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม? 

นายไคนูมะ 

เราต้องการเปน็บริษัทที่พนักงานภาคภูมิใจ เพื่อดําเนินการอย่างย่ังยืนในชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดลอ้มถอืเป็นหัวใจ
สําคัญ เราใช้เงินจํานวนมากเพื่ออนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม เน่ืองจากผู้บริโภคท่ัวโลกให้ความสําคัญกับเรือ่งนี้ แม้ว่าจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ตอ้งคดิมากกว่าเรื่องเงิน และส่งมอบสินค้าท่ีดีกว่าให้กับลูกค้า 

นายดอวส์ัน 

ทุนนิยมสร้างความมั่งคั่ง แต่ก็ไม่ได้กระจายความมั่งคั่งในทางที่เป็นธรรมและเสมอภาคได้เสมอไป ปัญหานี้เราแก้ไข
โดยกําหนดนโยบายที่ชัดเจนรอบด้าน ในดา้นมุมมองของอาเซียนในกรอบการค้าเสร ี การกระจายความมั่งคั่งเป็น
ลักษณะที่สําคัญ ซึ่งเป็นปัญหาใหญใ่นหลายประเทศ เป็นเรื่องที่เราตอ้งลงมือทํา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผมตอ้งการจะ
เห็นความเป็นผู้นํามากขึ้นจากอาเซียน และช่วยประเทศไทยในการสร้างความยุติธรรมด้านการค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากตอ่ประเทศไทย นี่คือปัญหาที่เรากล่าวถึงในการประชุม APEC และการประชุมสุดยอดผู้นําใน
ปีนี้ที่ฮาวาย การเชือ่มตอ่กันจะไม่กระจายความมัง่คั่งในทางที่เป็นธรรมและเสมอภาคถ้าไม่มนีโยบายการคา้ที่
เหมาะสม 

นาย จอห์น เอฟ คอยน ์

ประธานและซีอีโอ บริษัท เวสเทอร์น ดิจิตอล คอร์ป, สหรัฐอเมริกา 

กล่าวในหวัข้อพิเศษเรื่อง : แรงบันดาลใจและนวัตกรรมเพื่อความสําเรจ็ขององคก์ร 

ช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ทุกสิง่ได้เปลี่ยนเป็นระบบดจิิตอล  มีความตอ้งการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมลูมหาศาลที่ฮารด์ดิสก์
ไดรฟ์เท่านั้นสามารถตอบสนองได้ พรอ้มๆกับความตอ้งการไม่มีที่สิ้นสดุของข้อมูลระบบดิจิตอล วิกฤติน้ําท่วมท่ี
ผ่านมาทําให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งดิสก์ไดรฟ์ได้ อย่างไรก็ตามบริษทัฯสามารถรอดพน้วิกฤติดังกล่าวมา จากนั้น 
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นายคอยน์ไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท ฯ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสองปัจจัยที่ทําให้บริษทัฯ 
ประสบความสาํเร็จ คือ ความรักและความผูกพัน จะตอ้งมีความรักเพื่อลงมือปฏิบัตสิ่งผลให้เกดิผลผลิต อย่าเลิก
เมื่อเจอสิ่งที่ยาก บริษัทฯเรยีนรู้เรื่องความอดทนหมั่นเพยีร ทํางานดว้ยความซื่อสตัย์และมีทีมสนบัสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ในปีพ.ศ .2554 บริษัท ฯ ได้รับรางวัลอตุสาหกรรมดีเด่นจากนายกรัฐมนตรีของไทย 

บริษัทฯฟื้นจากวิกฤติน้ําท่วมด้วยความมุ่งมัน่ของเหล่าพนกังาน และมีนวัตกรรมทีช่่วยแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น จากสิ่งนี้ 
ทําให้บริษัท ฯ ฟ้ืนตัวและทําการผลติตอ่ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม พื้นฐานสําคัญที่สุดของการดาํเนินงาน คือสายการผลิตที่ตอ่เนื่องและคาดการณ์ได้ของผลติภัณฑ์หรือ
บริการ บริษทัฯลม้เหลวในจุดน้ีจากผลพวงของน้ําท่วม ด้วยการส่งเสริมการลงทุนและรัฐบาล บริษัทฯตอ้งให้
ความสําคัญเพราะจะไม่มโีอกาสที่สองอีก นโยบายและขอ้ตกลงที่บริษทัฯทําในช่วง 10 ปีได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่
เหมาะสมสําหรับธุรกิจ การท่ี บริษัทฯเป็นบริษัทผลติไดรฟ์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทยแสดงถึงศักยภาพของบริษัท 
ซึ่งเป็นบริษัท ที่ทํากําไรไดอ้ย่างต่อเนือ่งและเติบโตเร็วที่สดุในโลก การทีจ่ะคงสายการผลติทีต่่อเนือ่งและคาดการณ์
ได้นี้ บรษิัท ฯตอ้งทํางานร่วมกันกับรัฐบาลเพื่อเรียกคืนความมั่นใจและรับประกันการผลติอุปทานที่ตอ่เนือ่งและ
คาดการณ์ได้  เพื่อใหลู้กค้ายังคงเชื่อมั่นในบริษัท ฯ และประเทศไทย การกู้คืนความน่าเชื่อถอืและความเชื่อมั่นเปน็
กระบวนการ เป็นแผนการท่ีน่าเชื่อถือซึ่งมีเป้าหมายตลอดระยะทาง เป้าหมายสําคัญเหล่านีต้อ้งกําหนดอย่าง
รวดเร็ว  แมว้่าแผนห้าปี วิสัยทัศน์ในการดําเนินการ และการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องของประเทศไทยเป็นสิ่งถูกตอ้ง
และสําคัญ เราตอ้งแน่ใจว่าเราจะไม่ประสบชะตากรรมอยา่งเดิมอีกในปี 2012 

คํากล่าวปิดการประชุมโดย 

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุแห่งประเทศไทย 

 ในนามของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดร. อรรชกา สีบุญเรอืง ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชมุ

ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อมาเข้าร่วมการประชมุในครั้งน้ี และการเข้าร่วมประชุมของผู้นํามากมาย

โดยเฉพาะผู้นําจากต่างประเทศได้แสดงให้เห็นถึงการมอบความไว้วางใจของประชาคมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ในการท่ีจะสนบัสนุนประเทศไทยใหด้ําเนินการตามวิสัยทัศน์สําหรับอนาคต นอกจากนี้ ดร.อรรชกา ยังได้กล่าว

ขอบคุณผู้บรรยายผู้ทรงเกียรติทุกท่านสําหรบัมุมมองเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตที่ได้รับการแบ่งปันในทีป่ระชมุแห่ง

นี้ โดยเฉพาะมุมมองอันชาญฉลาดและตรงไปตรงมาของนายแอนโทนี ่ แบลร ์ ผู้บรรยายผู้ทรงเกียรติท่านสําคัญ 

ตลอดจน พณ. ท่านกิตติรตัน ์ณ ระนอง และ พณ. ท่านวีระพงษ์ รามางกูร ท่ีไดร่้วมกล่าวถึงแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์

การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย อนึ่ง พณ. ท่านวีระพงษ์ รามางกูร จะทําการส่งสาํเนาเรื่องการ

บริหารจัดการน้ําฉบับภาษาไทยมาให้แก่คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจะ
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ทําการแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน เพ่ือเผยแพร่ตอ่ผู้เข้าร่วมประชมุเพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ 

ของรัฐบาลตอ่ไป 

 ท้ังนี้ ดร. อรรชกา ได้กล่าวแสดงความชืน่ชมเป็นอย่างย่ิงต่อ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.สุรินทร ์     

พิศสุวรรณ ท่ีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับโอกาสทางการลงทุนในระดับโลกและระดับภูมิภาค และตอ่การมี

ส่วนร่วมของผูร้่วมอภิปราย นอกจากนี ้ ดร.อรรชกา ไดก้ล่าวขอบคุณ ดร.ณรงค์ชัย ในการเป็นพิธีกรดําเนินการ

อภิปรายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความย่ังยืนในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก และการบรรยายสุดท้ายซึ่งสําคัญ

ไม่น้อยกว่าการบรรยายอื่น คือ การบรรยายพิเศษโดย นายจอห์น คอยน์ ผู้ซึ่งมคีวามสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และ

ประเทศไทย ซึ่งทําให้เกดิแรงบันดาลใจตอ่พวกเราทุกคน และวานนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จดัตัง้ที่

ปรึกษากิตติมศักดิช์ุดที่หนึ่งขึ้น โดยความเห็นที่ตรงไปตรงมา ข้อแนะนํา และความรู้ที่ไดจ้ากการประชุมสดุยอด

ผู้นําจะช่วยใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถปรบัปรุงแก้ไขนโยบายการส่งเสริมการลงทุนได้ และมอบ

การบริการท่ีดยีิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทําใหป้ระเทศไทยยงัคงความเป็นประเทศปลายทางด้านการลงทุนต่อไป 

 ท้ายสุด ดร.อรรชกา ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานส่งเสริมการจัดประชมุและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ท่ีได้ร่วมมอืกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการจัดการประชมุ  สดุยอดผูน้ํา

ในครั้งนี้ นอกจากนี้ ดร.อรรชกา ยังได้กล่าวขอบคุณ บีกริมแอนด์โค บีอีซีเทโร และกัลฟ เอสพ ี สําหรับความ

สนับสนุนและความช่วยเหลอืที่ทําให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยด ี
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